



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทูโควตาเรียนดี
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทูโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาลงชื่อรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา และทำสัญญารับทุนการศึกษา พร้อมบิดา และมารดา ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยรายงานตัวเวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00–13.00 น.) ณ ห้องงานวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำเอกสารมาแสดง ดังนี้

- 1.1 บัตรประจำตัวสอบ
- 1.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านการคัดเลือก บิดา/ มารดา/ พร้อมสำเนา คนละ 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 1.3 สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 1.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ผ่านการคัดเลือก บิดา/ มารดา/ พร้อมสำเนา คนละ 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 1.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มารายงานงานตัวยืนยันสิทธิ และทำสัญญารับทุน ตามเงื่อนไขในข้อ 1 ถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขข้อ 1 แล้ว จะถูกแจ้งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิการคัดเลือกระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้หากต้องการสละสิทธิภายหลังจากที่ได้มารายงานตัวยืนยันสิทธิแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวเพื่อเขียนเอกสารสละสิทธิพร้อมกับผู้ปกครอง ที่ห้องงานวิชาการ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (รับรายงานตัวเฉพาะวัน และเวลาราชการ เท่านั้น) โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ผ่านการคัดเลือก และของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาคนละ 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) และไม่มีภาระเงินค่าเล่าเรียนให้ในทุกกรณี

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิและทำสัญญารับทุนการศึกษาแล้ว ให้เข้าระบบชำระเงินนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th ระหว่างวันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2559 เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วนำไปชำระที่ธนาคารตามรายละเอียดที่ใบแจ้งยอดกำหนด โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาใหม่ผู้รับทุนจะต้องสำรองจ่ายเงินทั้งหมดไปก่อน แล้วนำหลักฐานการชำระเงิน ไปขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (อาคาร TGGS) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หรือตามวันที่กองคลังกำหนด แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปส่งที่ภาควิชาเคมี-อุตสาหกรรมในวันเปิดภาคเรียนเพื่อดำเนินการเบิกเงินคืน

ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย

ค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรภาคปกติ	19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย	1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ค่าประกันอุบัติเหตุ	250.- บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่	500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม หลักสูตรภาคปกติ	21,950.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

4. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดูประกาศรายละเอียดการซื้อเอกสารมอบตัว การลงทะเบียน และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ www.sci.kmutnb.ac.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และให้ดำเนินการตามรายละเอียดให้ครบถ้วนตามเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมัน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุนโควตาเรียนดี
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2560

901 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)

ที่	รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
1	306541	นางสาว	กานต์ระวี	เดชแดง
2	307167	นางสาว	พิมพ์ชยา	เลิศศิริธนะกุล
3	307218	นางสาว	เบญจา	มูลเสนา

หมายเหตุ รายชื่อลำดับที่ 1 - 2 ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
รายชื่อลำดับที่ 3 ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาใหม่ผู้รับทุนจะต้องสำรองจ่ายเงินทั้งหมดไปก่อน แล้วนำหลักฐาน
การชำระเงิน ไปขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
(อาคาร TGGS) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หรือตามวันที่กองคลังกำหนด แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปส่ง
ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมในวันเปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการเบิกเงินคืน





ประกาศคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการทุนโควตาเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 / ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทุนโควตาเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนดังนี้

1. คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และทำสัญญารับทุนการศึกษาโครงการทุนโควตาเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2. หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

2.1 ภาคการศึกษาแรก ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่าประกันอุบัติเหตุ

2.2 ภาคการศึกษาถัดไป สำหรับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาก่อนหน้าไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับทุนเฉพาะภาคเรียนปกติ (ไม่ให้ทุนในภาคฤดูร้อน)

โดยมีรายละเอียดการให้ทุนจำแนกตามภาควิชา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และในกรณีที่ภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดของภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 2.2 จึงจะมีสิทธิ์รับทุนต่อไป

3. กำหนดระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการให้ทุนที่กำหนด นักศึกษาจะพ้นสภาพผู้รับทุน แต่ยังคงมีสิทธิ์ในการศึกษาต่อไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดของภาคการศึกษาถัดไปจนสำเร็จการศึกษา

4. นักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนโควตาเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต้องศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาเดิมจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีการสอบเข้าใหม่ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา/ภาควิชา/ คณะ/มหาวิทยาลัย ลาออกหรือพ้นสภาพตลอดระยะเวลาที่รับทุน มิฉะนั้นจะต้องชดใช้ทุนคืนตามจำนวนที่ได้รับทันที

5. นักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนโควตาเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต้องยินยอม และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่นตามที่ภาควิชากำหนดและได้ตกลงกับนักศึกษาแล้ว หากไม่ปฏิบัติตาม ภาควิชาสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2๐ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมัน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์